

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงาน กสม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ เพื่อกำกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินของคณะผู้ตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๕๐๑ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

๒. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน” ให้แก่ข้าราชการตำรวจ (ระดับผู้บังคับการ - ผู้บัญชาการ) ข้าราชการทหาร และข้าราชการประเภทอื่นซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมทั้งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องชัยจินดา ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๖๐ คน

๓. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) ซึ่งปรากฏผลการคัดเลือกว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๗๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน โดยกำหนดให้มีการรายงานตัวเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายหลังการรับรายงานตัวเสร็จสิ้น ปรากฏว่า มีผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๘ คน แจ้งขอสละสิทธิ์ จำนวน ๒ คน โดยได้ดำเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองต่อไปแล้ว และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๔. รายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงิน “กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงิน “กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

โดยมอบหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๕. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลการหารือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยสำนักงาน กสม. ได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งว่า การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้รักษาการแทนในตำแหน่งเท่านั้น ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะถือว่าได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ไม่ถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๖. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก พร้อมด้วยนายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแก้วแก้วจรัญมณี ชั้น ๒ ตึก ๒๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน การอบรมครูเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา การสัมมนาวิชาการประเด็นท้องถิ่นก่อนวัยอันควร และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ประเด็นการรับน้องที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

๗. ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรกรณีการค้ำมนุษย์ที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจา ร่วมกับองค์กร Fortify Rights ณ Hotel Primera กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย (Human Rights Commission of Malaysia) ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเปิดตัวรายงานผลการตรวจสอบกรณีการค้ำมนุษย์ที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในเขต Wang Kelian รัฐ Perlis บริเวณติดชายแดนประเทศไทย จังหวัดสตูล เมื่อปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ Hotel Primera กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย ร่วมกับองค์กร Fortify Rights ทั้งนี้ องค์กร Fortify Rights จะได้รับเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมงานด้วย โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.